



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ที่ อจ ๐๑๓๓ / ๑๐๓

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ ผ่านระบบ Google Forms

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดการกระทำการอันเป็นการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศไว้ ซึ่งเป็นการคุ้มครองข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ให้ได้รับการปฏิบัติโดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ความทราบแล้วนั้น

ข้อพิจารณา

บัดนี้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานกฎหมาย ได้รายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ ผ่านระบบ Google Forms เห็นควรเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย จักเป็นพระคุณ

๑) ลงนามหนังสือแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ทราบ

๒) ขออนุญาตให้นำรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๖ ในไตรมาสที่ ๔ ผ่านระบบ Google Forms ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นายจุมพล พุ่มโพธิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

- ทราบ (ตามข้อ ๑) ลงนามแล้ว
- อนุมัติ

(นายทศพงศ์ บุญพุ่ม)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ บริหารส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค นี้ไม่รับคำตอบแล้ว
โปรดลองติดต่อเจ้าของแบบฟอร์ม หากคิดว่าเกิดความผิดพลาด

เนื้อหานี้ได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google [รายงานการละเมิด](#) - [ข้อกำหนดในการให้บริการ](#) - [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

Google ฟอร์ม

